



กรมอนามัย  
DEPARTMENT OF HEALTH



# กรมอนามัย สุ่มติดตามและเยี่ยมเสริมพลัง การประปาส่วนภูมิภาคที่ผ่านการรับรองคุณภาพ น้ำประปาดื่มได้และโครงการสร้างความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา Water is Life (WIL) ภาคตะวันออก

วันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2562

กรมอนามัย โดย สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สุ่มติดตามและเยี่ยมเสริมพลังการประปาส่วนภูมิภาคที่ผ่านการรับรองคุณภาพน้ำประปาดื่มได้และผ่านการรับรองสถานี ผลิตน้ำตามโครงการสร้างความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา หรือ Water is Life (WIL) ในเขตรับผิดชอบการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคตะวันออก) จำนวน 15 สาขา ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง สาขาแหลมฉบัง สาขาศรีราชา สาขาพัทยา (บางละมุง) สาขาปากน้ำประแสร์ สาขาคลองใหญ่ สาขาตราด สาขาขลุง สาขาจันทบุรี สาขาอรัญประเทศ สาขาวัฒนานคร สาขาปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี สาขาพนมสารคาม และสาขาบางคล้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงาน และการสุ่มคุณภาพน้ำประปาตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้

การสุ่มติดตามและเยี่ยมเสริมพลังในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของการประปาส่วนภูมิภาคเป็นอย่างดี จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานดังกล่าว สรุปได้ว่า ส่วนใหญ่การประปาส่วนภูมิภาคเชื่อมั่นในโครงการ WIL เพราะเป็นส่วนเสริมในการดำเนินงาน WSP ISO โครงการน้ำประปาดื่มได้ ทั้งยังช่วยพัฒนาระบบผลิตน้ำให้ได้มาตรฐาน พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน และทำให้ประชาชนในพื้นที่ให้บริการเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำประปามากขึ้น อย่างไรก็ตามอยากให้การดำเนินงาน WIL มีหน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วมด้วย อาทิเช่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เกษตรอำเภอ ชลประทาน รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจเป็นรูปแบบการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการน้ำระดับพื้นที่ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคนิคการดูแลระบบประปา นวัตกรรมแก้ปัญหาคุณภาพตั้งแต่ระดับจนถึงระบบท่อภายในบ้านผู้ใช้น้ำ และต้องสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจทั้งความสะอาดและจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง นอกจากนี้ ยังมีการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการช่วยเหลือ อปท. ในการขับเคลื่อนงาน EHA 2001-2002 โดยขอความร่วมมือจาก กปภ. เป็นคนทำงานและพี่เลี้ยงให้แก่ อปท. ที่ต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งทุกแห่งยินดีให้การสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว



สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข



Website ► <http://foodsafety.anamai.moph.go.th>

FanPage ► สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย